

Số: 04 -CV/ĐU

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 01 năm 2017

V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW khóa XII

Kính gửi: Các chi bộ, đơn vị

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 09/11/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và Kế hoạch số 206-KH/ĐU ngày 30/11/2016 của Đảng ủy Trường Đại học Y- Dược về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 16/12/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 03/01/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Y- Dược về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ, đơn vị triển khai thực hiện như sau:

I. ĐỐI VỚI CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW

1. Tổ chức sinh hoạt định kỳ

Các chi bộ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Đảng ủy vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của đơn vị, tổ chức; nội dung sinh hoạt chuyên đề được cụ thể hóa trong Nghị quyết của Chi bộ.

2. Xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho từng năm

Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động; đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*mẫu kế hoạch gửi kèm theo*). Nội dung kế hoạch được công khai trước chi bộ, đơn vị để CBVC, đoàn viên, hội viên giám sát việc thực hiện. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

3- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng về: Các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW;

Guơng “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; Phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, triển khai thực hiện không nghiêm túc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đánh giá kết quả, định hướng trọng tâm tuyên truyền của năm tiếp theo gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

4. Phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giao cho các tổ chức đoàn thể trong trường tổ chức các cuộc thi, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể CBVC, đảng viên, người lao động và HSSV.

5. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Các chi bộ, đơn vị, tổ chức đoàn thể căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo của cá nhân, đề xuất khen thưởng những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Định kỳ hằng năm, Đảng ủy tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và khen thưởng cho những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. ĐỐI VỚI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII

1. Đối tượng viết bài thu hoạch, bản cam kết: toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên, người lao động trong toàn trường.

2. Nội dung viết bài thu hoạch, bản cam kết

* *Bài thu hoạch cá nhân* tập trung làm rõ những vấn đề sau:

- Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chỉ ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016.

- Nhận thức của bản thân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); những thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Liên hệ sâu sắc với thực tiễn đơn vị, kiến nghị của bản thân về giải pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm của bản thân trong việc chống lại các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

* *Bản cam kết:* có mẫu gửi kèm theo